



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ " ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๕๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๕๗๓๐

ที่ สปสช. ๐๓ / ๗๐๕๔

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การส่งจ่ายเงิน และคำนิยามหน่วยบริการและสถานบริการอื่น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี

อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ที่ สปสช.๓๙/๐๑๖๑๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

(๒) หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท ๐๐๒๗/๔๘๓๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ได้รับข้อหารือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตามหนังสือที่อ้างถึง(๒) ว่ากรณีเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อได้มีการจัดตั้งกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแล้ว คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพจะส่งจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับกองสาธารณสุขหรือส่วนการสาธารณสุข ที่เป็นหน่วยงานในโครงสร้างของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ได้หรือไม่ และคำนิยามว่าหน่วยบริการและสถานบริการอื่นเป็นอย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเรียนว่า

(๑) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือก โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีพ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(๒) โดยที่ประกาศตาม (๑) เป็นประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดนิยามของคำว่า "สถานบริการ" หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภาวิชาชีพไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนด และกำหนดนิยามคำว่า "หน่วยบริการ" หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕

กรณีประเด็นที่หารือ ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล ซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ถือเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เหมือนสถานอื่นในพื้นที่ยัง ดั้งนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อาจ พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของ ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนนี้ได้ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม เพราะผู้บริหารระดับสูงของหน่วย บริการปฐมภูมินั้น เป็นประธานและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ รวมทั้ง ต้องไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติที่หน่วยบริการนั้นพึงได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ เทศบาลตามหน้าที่อยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และได้โปรดแจ้งเวียนให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขา จังหวัดปทุมธานี ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีป ธนกิจเจริญ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐-๒ ๑๕๑-๕๐๕๘

โทรสาร ๐-๒๑๕๓-๙๗๓๐-๓๑

ผู้รับผิดชอบ : นายสิริคุณ เพ็ญศรี